

บทบรรณาธิการ

เนื้อหาของวารสารฉบับนี้ครอบคลุมบทความวิชาการในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความหลากหลายของเนื้อหา รวม 6 เรื่องที่มีเนื้อหาสาระที่ร่วมสมัย เพื่อสะท้อนถึงการทำหน้าที่ของวารสารในการเป็นสื่อกลางทางความคิดและเวทีที่เปิดกว้างทางวิชาการสำหรับอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาและนักบริหารทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป

บทความแรก เป็นบทความของผู้เขียนเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เป็นเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นจริยธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และอยู่ในความสนใจของสาธารณะและเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนานาชาติ โดยเฉพาะหากผู้นำชาติจริยธรรมย่อมจะนำไปสู่การบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาลและส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ บทความวิชาการนี้มีพื้นฐานจากผลการศึกษาวิจัยและผู้เขียนได้รับเชิญจาก ADB ร่วมกับ OECD ให้ไปนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ (The Fifth Regional Anti-Corruption Conference of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific) เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2005 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บทความที่สอง Conceptualizing Governance โดย Amornsak Kitthananon ซึ่งเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับจริยธรรมการบริหารภาครัฐ โดยได้ทบทวนความหมายและการประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (governance) ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงความเชื่อมโยงกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ (Institutionalized Economic Governance) พร้อมทั้งได้เสนอมุมมอง Governance ในฐานะกรอบการวิเคราะห์ (Analytical Framework) ทั้งในเชิงบทบาท โครงสร้างและกระบวนการ ตลอดจนปฏิบัติสัมพันธ์ของรัฐในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern state)

บทความที่สาม เป็นการศึกษาเชิงสถาบันเกี่ยวกับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศาสตราจารย์ กฤษ เพิ่มทันจิตต์ ซึ่งศึกษาถึงความพร้อมในการถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลในจังหวัดราชบุรี ซึ่งทำให้เห็นภาพกระบวนการถ่ายโอนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งเชิงสถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตทูลกระหม่อมช้างขาดความพร้อมซึ่งส่งผลต่อปัญหาการบริหารและความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ผู้ศึกษาได้เสนอแนะให้มีการทบทวนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการพัฒนาความพร้อมตามหลักสราณียธรรม

บทความที่สี่ เป็นเรื่องปัญหาสังคมเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง การค้าบริการทางเพศและกองกำลังสหประชาชาติ โดย Nanlada Punyarat ผู้เขียนได้หยิบยกประเด็นสันติภาพและความมั่นคงในมิติของเพศมาพิจารณา และให้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงต่อหญิงและการค้าบริการทางเพศสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและนัยยะของการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะรูปแบบความขัดแย้งและสงคราม ปัจจุบันมีลักษณะของการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง บทความนี้ได้เปิดพรมแดนความคิดเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพและความมั่นคงสากลของสหประชาชาติโดยมีกระบวนการทัศน์ว่าหนทางในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้จริงต้องมีองค์ประกอบของความยุติธรรมในมิติทางเพศ

บทความที่ห้า เป็นการเสนอกรอบมหภาคเกี่ยวกับหุ้นส่วนความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership-PPP) สำหรับโครงการพัฒนาในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Tun Lin Moe โดยแนวคิดหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศและแนวคิดนี้ได้นำมาใช้ในการบริหารโครงการด้านสาธารณูปการพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ โดยผู้เขียนนำเสนอถึงสถานะและแนวโน้มการลงทุนตลอดจนความเสี่ยงของโครงการความร่วมมือในลักษณะของหุ้นส่วนดังกล่าวในประเทศกำลังพัฒนา

บทความสุดท้าย เป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์การในการบริหารโครงการ โดย วัชรพล ศุภจักรวัฒนา ซึ่งผู้เขียนพยายามเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์การมาประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการ โดยนำองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมองค์การและด้านสังคมวิทยา

ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม โดยมองว่าวัฒนธรรมโครงการในฐานะวัฒนธรรมองค์การรูปแบบหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษารูปแบบวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับโครงการ

สำหรับ Book Review เป็นเรื่องการสร้างแบรนด์สำหรับภาครัฐ จากหนังสือ Public Sector Branding in Asia ของ Paul Temporal ซึ่ง ดร. กิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์ ได้ทบทวนและสรุปสาระของหนังสือซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ในภาครัฐทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติและระดับนานาชาติ หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวคิดและเทคนิคการสร้างแบรนด์จากความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีสาระน่าติดตามเพื่อเป็นพื้นฐานในสร้างแบรนด์สำหรับองค์กรภาครัฐ

กล่าวโดยรวมเนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้พยายามให้ครอบคลุมองค์ความรู้ร่วมสมัยสำหรับการจัดการภาครัฐ และหวังว่าบทความและข้อเขียนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่าน ในนามของผู้คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านและทีมงานวารสารที่มีส่วนให้งานสำเร็จด้วยดี และพร้อมรับความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาวารสารให้รุ่นหน้าต่อไป

ในความขอบคุณและด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการ